



**BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN**  
**THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL**

*Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi!*

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 3 năm 2018

**THƯ NGỎ**

**Về việc vận động, kêu gọi tham gia các hoạt động công tác xã hội**

**Kính gửi:** Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chân thành cảm ơn và gửi lời tri ân sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, các nhà hảo tâm (Quý vị) đã luôn đồng hành tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện tại Bệnh viện và tại cộng đồng những năm vừa qua.

Với vai trò là cầu nối, mỗi năm Bệnh viện cùng Quý vị thực hiện hàng trăm hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kinh phí, vật chất, tinh thần, tổ chức các sự kiện như Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, Giáng sinh, Ngày chủ nhật cho em, chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện, khám chữa bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí,...Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã giúp cho người bệnh vui đi nỗi đau, có thêm sức mạnh, nghị lực vượt qua bệnh tật, được sẻ chia phần nào những khó khăn về vật chất để yên tâm điều trị. Những việc làm thiết thực, hiệu quả đó thể hiện sự tham gia tích cực, chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân cùng thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Năm 2018, với chủ đề: **“Công tác xã hội - Vì hạnh phúc nhân dân”**. Để có nhiều hơn nữa các hoạt động giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng môi trường y tế xanh – sạch – đẹp, thân thiện, trẻ em mắc bệnh thiếu máu huyết tán có điều kiện để được học tập tại buồng bệnh, để người dân nghèo được khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí...Nhân dịp tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3 do Bộ Y tế phát động, Bệnh viện kêu gọi Quý vị bằng tấm lòng hảo tâm - nhân ái hãy tiếp tục ủng hộ về kinh phí, vật chất và tinh thần để cùng Bệnh viện chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và nâng đỡ tinh thần cho người bệnh.

Bệnh viện trân trọng đón nhận và tri ân tấm lòng hảo tâm của Quý vị, những nghĩa cử cao đẹp sẽ là hình ảnh sống động có sức lan tỏa mạnh mẽ về lòng nhân ái giữa đời thường, để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân. Người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân nghèo vùng sâu, vùng xa vẫn luôn chờ mong sự chia sẻ từ tấm lòng hảo tâm của Quý vị.

Kính chúc Quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Mọi đóng góp, giúp đỡ xin được gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, số 479, Đ. Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tài khoản: **8510215000647**, tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Sông Cầu Thái Nguyên. Chi tiết xin liên hệ Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện. ĐT: (0208) 3. 659. 053. DD: 0984.163.456 hoặc 0915.260.018.



**PGS.TS. Nguyễn Thành Trung**